
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 622  —  378. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um samgöngur á sjó til og frá Vestmannaeyjum.

Frá Hönnu Birnu Jóhannsdóttur.

Hvernig hyggst ráðherra bæta samgöngur á sjó til og frá Vestmannaeyjum þar til Bakka-
fjöruhöfn verður tilbúin?


